

Số: /BC-MTTQ-BTT

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Chương VI Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Thông tri số 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch số 167/KH-MTTQ-BTT ngày 07/4/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

A. VỀ TÌNH HÌNH CHUNG

Trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tình hình cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định; tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm các quy định của tỉnh và địa phương; đồng tình, hưởng ứng và quan tâm tới cuộc bầu cử; kỳ vọng vào những đại biểu được lựa chọn có đức, có tài, là người đại diện cho nhân dân, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân; tin tưởng, kỳ vọng những người ở cương vị đứng đầu có đủ đức, đủ tâm, thực sự là trung tâm đoàn kết của dân tộc. Nhân dân trong tỉnh tích cực lao động sản xuất theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ Mặt trận tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, MTTQ các cấp thường xuyên bám nắm tình hình cơ sở, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn để tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân kịp thời chuyển tải đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Thực hiện quy định về tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức tổ chức được 62 hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các vị ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với trên 4.500 cử tri tham dự. Việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo dân chủ, khách quan, cử tri tham dự các hội nghị tiếp xúc thẳng thắn phát biểu, gửi gắm mong muốn, nguyện vọng của mình đối với các vị ứng cử viên HĐND tỉnh.

Tại các hội nghị TXCT, sau khi nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các vị ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri đã phát biểu ý kiến, kiến nghị, tổng số có gần 450 lượt cử tri phát biểu với trên 1.200 ý kiến gửi gắm, tâm tư, mong muốn và kiến nghị, đề nghị. Cử tri bày tỏ mong muốn các vị trúng cử làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ có những giải pháp để thu hút các nhà đầu tư vào Bắc Kạn; quan tâm đến việc đầu tư khoa học công nghệ bảo quản, chế biến và kết nối các mặt hàng nông sản của người dân đến các thị trường lớn, đưa kinh tế của tỉnh ngày một phát triển hơn.

Bên cạnh đó, cử tri mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ tiếp tục truyền tải các phản ánh, ý kiến, kiến nghị, đề nghị tới các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết và thường xuyên đến cơ sở để kịp thời thăm nắm, chia sẻ, giúp đỡ đồng viên người dân cả về tinh thần lẫn vật chất.

Qua thăm nắm tình hình và tổng hợp các ý kiến tại các hội nghị TXCT vận động bầu cử, đa số ý kiến, kiến nghị liên quan đến các nội dung như: Xây dựng một kịch bản để chủ động ứng phó với dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp; Tình hình phát triển KT-XH tại địa phương, chính sách xóa đói giảm nghèo, mong muốn hỗ trợ tìm đầu ra cho các sản phẩm do người dân làm ra; xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, y tế cơ sở (làm cầu trần, cầu cứng, đường liên thôn, liên xã, kéo điện lưới quốc gia,...). Ngoài ra, cử tri còn quan tâm đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, nhiều thủ tục phức tạp; thang tính điểm hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều mới còn nhiều bất cập, chưa sát thực tế; công tác phát triển và bảo vệ rừng, việc đóng cửa rừng cấm khai thác trong khi người dân trong tỉnh chủ yếu sống bằng rừng, cử tri mong muốn có cơ chế mở cửa rừng, thay đổi mô hình rừng trồng để người dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo;....

B. VỀ CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

I. VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

1. *Cử tri Hà Đức Bội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Vân; Cử tri Lương Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cao Kỳ; Cử tri Nông Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Yên Cư (huyện Chợ Mới); Cử tri Bùi Ngọc Lai, tổ Giao Lâm, phường Huyền Tung (thành phố Bắc Kạn)* đề nghị: HĐND tỉnh có kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri nhiều hơn với nhân dân, đổi mới ứng dụng công nghệ thông

tin trong công tác tiếp xúc cử tri, *như*: tiếp xúc trực tuyến hoặc tiếp xúc qua thông tin điện thoại; tìm hiểu sâu hơn về tâm tư, nguyện vọng của cử tri để khi HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết sát với tình hình thực tế hơn. Cử tri phản ánh trong thời gian qua HĐND tỉnh đã ban hành một số văn bản Nghị quyết còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với tình hình thực tế nên khó cho cơ sở khi thực hiện, *như*: Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 và Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020).

2. *Cử tri Hoàng Sỹ Bảo, Bí thư đảng ủy xã Tân Tú (huyện Bạch Thông)* cho biết: Sau khi sát nhập bộ máy hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Nghị quyết số 20NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn), xã dư gần chục biên chế, gây khó khăn khi sắp xếp cán bộ xã và lãng phí nguồn nhân lực. Cử tri đề nghị có phương án sắp xếp biên chế, cán bộ xã sao cho phù hợp.

3. *Cử tri Phan Thanh Hưng, Trưởng thôn Chợ Tinh 2, xã Yên Hân (huyện Chợ Mới)* đề nghị: Quan tâm về chế độ, chính sách hơn nữa đến lực lượng những người làm cán bộ không chuyên trách tại các thôn, bản.

4. *Cử tri Ma Văn Giai, Bí thư Chi bộ thôn Bản Đén 1, Chủ tịch Hội Đông y xã Quảng Chu (huyện Chợ Mới)* đề nghị nghiên cứu, xem xét có chế độ phụ cấp cho Chủ tịch Hội Đông y cấp xã.

5. *Cử tri Hoàng Văn Danh, Bí thư Đảng ủy xã Chu Hương; Cử tri Dương Thị Trang, thôn Bản Mới, xã Hà Hiệu (huyện Ba Bể); Cử tri Lương Đình Chóng, Bí thư chi bộ thôn Đèo Gió, xã Vân Tùng (huyện Ngân Sơn)* đề nghị: Nghiên cứu, xem xét có kinh phí phụ cấp cho các Chi hội trưởng đoàn thể ở thôn, bản, tổ dân phố.

6. *Cử tri Nguyễn Duy Hàn, tổ 8, phường Nguyễn Thị Minh Khai; Cử tri Hà Đức Định, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nông Thượng; Cử tri Trịnh Tiến Dũng, tổ 5, phường Phùng Chí Kiên (thành phố Bắc Kạn); Cử tri Lý Thị Minh Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Bằng Lũng (huyện Chợ Đồn); Cử tri Trịnh Xuân Hồng, Trưởng thôn Bản Đán, xã Đôn Phong (huyện Bạch Thông)* đề nghị nghiên cứu, xem xét sửa đổi Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh cho phù hợp hơn, *như*: có chế độ hỗ trợ phụ cấp cho các chi hội đoàn thể ở thôn, có chế độ cho hội người cao tuổi thôn, đặc biệt có hướng dẫn thanh quyết toán các chế độ phụ cấp cụ thể, đơn giản, đạt hiệu quả. Nghị quyết số 16 còn nhiều vấn đề bất cập và đã được kiến nghị nhiều lần nhưng chưa thực sự phù hợp với thực tế.

7. *Cử tri Đinh Quang Trực, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Muộn; Hoàng Văn Trí, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Lục Bình; Cử tri Luân Thị Dương, thôn Lũng Chang, xã Lục Bình (huyện Bạch Thông)* cho biết: Các xã thuộc Chương trình 135 có điều kiện kinh tế còn rất khó khăn. Cử tri đề nghị quan tâm có chính sách, giúp đỡ cả tinh thần lẫn vật chất để kinh tế - xã hội của các xã được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm trong thời gian tới.

8. *Cử tri Hoàng Văn Thái, Bí thôn Chi bộ Bản Ngủ I, xã Thượng Giáo (huyện Ba Bể)* cho biết: Bản thân ông trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (năm 1979) và được Chủ tịch nước Phạm Văn Đồng tặng Huy chương chiến sỹ vẻ vang. Tuy nhiên trong quá trình lưu giữ, Huy chương đã bị mối mọt, không đọc được chữ. Năm 2017, ông làm thủ tục cấp đổi Huy chương và gửi tới UBND xã, huyện (*phòng Nội vụ huyện trả lời đã gửi về Sở Nội vụ xem xét*) nhưng đến nay vẫn chưa được cấp đổi. Cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và trả lời rõ trường hợp của ông có được cấp đổi không? Có cần bổ sung giấy tờ gì không? Nếu không được cấp đổi, đề nghị hoàn trả lại Huy chương cũ cho cử tri.

II. VỀ KINH TẾ

1. *Cử tri Phạm Thanh Bình, thôn Bắc Lanh Chang, xã Lục Bình (huyện Bạch Thông); cử tri Ngô Văn Nhiên, tổ 5, phường Phùng Chí Kiên (thành phố Bắc Kạn); Cử tri Mạnh Văn Dương, Chợ Làng, xã Quảng Khê (huyện Ba Bể); cử tri Liêu Trọng Thế, Phó Bí thư đảng ủy xã Xuân Lạc (huyện Chợ Đồn)* phản ánh: Tình trạng nguồn lao động trẻ (*từ 18 đến 35 tuổi*) trên toàn tỉnh đi lao động tại các địa phương khác rất nhiều dẫn đến thiếu hụt nguồn lao động trẻ của tỉnh, đặc biệt tại các xã vùng cao. Cử tri mong muốn có các giải pháp giải quyết vấn đề việc làm, hướng nghiệp dạy nghề để thu hút nguồn lao động trẻ trở về địa phương xây dựng quê hương Bắc Kạn.

2. *Cử tri Hoàng Minh Hưng, Tổ 7, phường Phùng Chí Kiên (thành phố Bắc Kạn)* đề nghị HĐND tỉnh giám sát chặt chẽ vấn đề khai thác mỏ để không làm thất thu ngân sách của tỉnh và có chính sách tái định cư phù hợp cho người dân vùng mỏ.

3. *Cử tri Đông Văn Dược, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Phương; Cử tri Hoàng Văn Danh, Bí thư đảng ủy xã Chu Hương (huyện Ba Bể)* đề nghị: Nghiên cứu có chính sách, giải pháp hỗ trợ phát triển nông, lâm, nghiệp và các HTX, tổ hợp tác trên địa bàn xã cũng như trong toàn tỉnh. Tìm phương án tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của xã và các sản phẩm OCOP trở thành hàng hóa được liên kết rộng rãi (như: chè, bí xanh thơm...).

4. *Cử tri Lý Văn Thục, Chủ tịch UBND xã Hà Hiệu (huyện Ba Bể)* đề nghị tỉnh quan tâm giúp đỡ cho làng thanh niên phát triển mạnh mẽ hơn và có các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện về vốn vay cho các hợp tác xã, tổ hợp tác được thuận lợi và linh hoạt hơn, đặc biệt là các HTX thanh niên.

5. *Cử tri Ma Xuân Cường, Chủ tịch UBND xã Nhạn Môn (huyện Pác Nặm)* đề nghị quan tâm giải quyết công ăn việc làm cho người lao động và có kế hoạch đào tạo, nâng cao tay nghề nguồn lao động, đặc biệt là nguồn lao động trẻ.

6. *Cử tri Lê Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân La (huyện Pác Nặm)* đề nghị quan tâm, xem xét xây dựng mô hình điểm và đầu tư chợ bò xã Nghiên Loạn thành trung tâm giao lưu thương mại cho địa phương và cho khu vực miền Bắc; đồng thời nghiên cứu giải pháp để không xảy ra vấn đề ô nhiễm môi trường khu vực chợ bò tại địa phương.

7. *Cử tri Mạnh Văn Dương, thôn Chợ Lèng, xã Quảng Khê (huyện Ba Bể)* cho biết: Các sản phẩm nông nghiệp của người dân như hồng, mận... được mùa nhưng mất giá. Cử tri mong muốn có giải pháp và chính sách bình ổn giá thị trường cho nhân dân địa phương.

8. *Cử tri Triệu Vĩnh Sơn, thôn Phiêng Kham, xã Mỹ Thanh (huyện Bạch Thông)* đề nghị quan tâm tìm kiếm thị trường đầu ra cho cây sắn được trồng tại địa phương cũng như các sản phẩm nông sản khác để nâng cao đời sống, kinh tế cho người dân.

III. VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI - DU LỊCH

1. *Cử tri Ma Xuân Cường, Chủ tịch UBND xã Nhạn Môn (huyện Pác Nặm)* đề nghị quan tâm nghiên cứu có giải pháp đẩy lùi tình trạng tảo hôn, sinh con khi chưa đủ tuổi kết hôn và hôn nhân cận huyết trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện ngày càng gia tăng. Hiện nay, tuy đã có chế tài xử lý nhưng mức xử phạt còn thấp không đủ sức răn đe.

2. *Cử tri Triệu Thị Bào, Thôn Eng, xã Văn Vũ (huyện Na Rì)* đề nghị: quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn văn hóa của người Dao. Hiện nay, những phong tục tập quán, văn hóa nôm Dao đang bị mai một cần được khôi phục lại.

3. *Cử tri Đông Phúc Nghiên, Khu I, xã Vân Tùng (huyện Ngân Sơn)* đề nghị quan tâm:

3.1. Bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc của địa phương.

3.2. Đầu tư Hồ Bản Chang (xã Vân Tùng) thành điểm phát triển du lịch của tỉnh.

4. *Cử tri Hoàng Thị Hy, tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai; Cử tri Nguyễn Văn Viêt, tổ 9, phường Phùng Chí Kiên (thành phố Bắc Kạn)* đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng Trung tâm dưỡng lão và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của tỉnh. Hiện nay, ngày càng có nhiều người cao tuổi do hoàn cảnh con cái định cư nước ngoài, làm ăn xa... Hoặc người cao tuổi lựa chọn tham gia viện dưỡng lão để giao lưu với người cùng thế hệ. Đây là giải pháp khả thi nhằm giải quyết vấn đề già hóa dân số sẽ xảy ra ở hầu hết các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

5. *Cử tri Ma Đình Lạ, thôn Nà Mèo, xã Hà Hiệu; Cử tri Đông Văn Dược, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Phương (huyện Ba Bể); Cử tri Lục Văn Ninh, thôn Bản Mạ, xã Bằng Thành (huyện Pác Nặm)* đề nghị: Tỉnh cần tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh của ngành du lịch địa phương, phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng gắn với du lịch trải nghiệm để đem lại hiệu quả cao.

6. *Cử tri Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy; Cử tri Hoàng Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Tá (huyện Chợ Đồn)* đề nghị: Quan tâm đầu tư phát triển du lịch khám phá An toàn khu tua từ ATK Thái Nguyên - Bắc Kạn - Ba Bể - ATK Chợ Đồn - ATK Định Hóa - Tuyên Quang để thu hút được nhiều khách du lịch đến với Bắc Kạn hơn.

7. *Cử tri Hoàng Minh Hưng, Tổ 7, phường Phùng Chí Kiên (thành phố Bắc Kạn; cử tri Vi Văn Hữu, Bí thư Đảng ủy xã Yên Dương (huyện Ba Bể)* đề nghị có giải pháp kêu gọi các nhà trong cả nước đầu tư khai thác và phát triển khu du lịch hồ Ba Bể; mong muốn tỉnh có chiến lược đột phá để thực hiện thắng lợi Đề án phát triển du lịch của tỉnh và kêu gọi được nhiều hơn nữa các dự án về du lịch.

8. *Cử tri Triệu Văn Thế, Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Quảng Khê (huyện Ba Bể)* phản ánh: Hiện nay, tình trạng người dân khu vực quanh hồ Ba Bể và khách du lịch còn hay xả rác thải trong và ven hồ gây ô nhiễm môi trường gây mất thẩm mỹ cảnh quan. Cử tri đề nghị các cấp, ngành quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền và xây dựng khu xử lí rác thải để bảo vệ cảnh quan hồ Ba Bể.

IV. VỀ Y TẾ, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

1. *Cử tri Hà Thế Hải, thôn Cốc Nao, xã Tân Tú (huyện Bạch Thông)* đề nghị: Các cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét lựa chọn kỹ vị trí đặt các khu cách ly dịch bệnh Covid-19 không nên đặt gần khu dân cư và các khu vực tập trung đông người; cử tri phản ánh khu cách ly của xã Tân Tú đặt gần trường học gây hoang mang cho người dân và không an toàn cho học sinh.

2. *Cử tri Nông Văn Hải, Bí thư đảng ủy xã Yên Cư; Cử tri Nguyễn Văn Chính, Bí thư Đảng ủy xã Như Cồ (huyện Chợ Mới)* cho biết: Hiện nay, máy móc, trang thiết bị của các trạm y tế xã không đảm bảo phục vụ yêu cầu khám chữa bệnh, dẫn đến việc chuẩn đoán cho bệnh nhân còn nhiều khó khăn. Cử tri đề nghị quan tâm nâng cấp trang thiết bị y tế cho các Trạm y tế xã và nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là nhân dân ở các xã phía Đông, xa trung tâm của huyện Chợ Mới.

3. *Cử tri Lê Phúc Giang, thôn Thôm Trâu, xã Yên Hân (huyện Chợ Mới)* đề nghị: Xây dựng cụm trung tâm y tế khu vực phía Đông, xa trung tâm của huyện Chợ Mới (bao gồm 03 xã Yên Hân, Yên Cư, Bình Văn) để thuận tiện hơn cho người dân khi đi khám chữa bệnh.

4. *Cử tri Phạm Thanh Bình, thôn Lanh Chang, xã Lục Bình (huyện Bạch Thông)* đề nghị quan tâm nhiều hơn nữa đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nay, tình trạng một bộ phận người dân lạm dụng thuốc diệt cỏ, diệt chuột bừa bãi làm ảnh hưởng đến môi trường; thực phẩm như bánh kẹo, hàng tạp hóa không đủ tiêu chuẩn bày bán trên thị trường làm cho người dân lo lắng cho sức khỏe. Cử tri đề nghị các ngành chức năng quan tâm và có biện pháp tuyên truyền, phổ biến đến người dân cũng như chế tài xử lý nghiêm khắc.

V. VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

1. *Cử tri Nguyễn Thị Hằng, Trưởng tiểu học Lượng Thượng (huyện Na Rì); Cử tri Trịnh Quốc Đoàn, Hiệu trưởng trường tiểu học Yên Cư (huyện Chợ Mới)* cho biết: Trường Tiểu học ở một số xã vùng cao có nhiều điểm trường nhỏ lẻ nên khó khăn về quản lý đi lại, cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy còn thiếu thốn, nhà vệ sinh xuống cấp, bếp ăn cho học sinh bán trú không đủ trang thiết bị; việc thay đổi

Chương trình giáo dục tiểu học tại các điểm trường dồn, ghép gây khó khăn trong công tác giảng dạy, đặc biệt là đội ngũ giáo viên còn thiếu so với chương trình giáo dục mới hiện nay khi quy định đến lớp 3 bổ sung thêm các môn bắt buộc mới như Tiếng Anh, Tin học.

Cử tri đề nghị quan tâm có các chính sách hỗ trợ cho nhà trường và đề xuất nâng cấp những trường Tiểu học ở các xã khó khăn thành Trường phổ thông Dân tộc bán trú cấp tiểu học để được hưởng các chính sách theo quy định của Chính Phủ, của Bộ GD&ĐT.

2. Cử tri Hoàng Thị Huyền, trường Mầm non xã Văn Vũ (huyện Na Ri) mong muốn được xem xét có chế độ chính sách cho giáo viên mầm non công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và quan tâm đến cơ sở vật chất của trường chuẩn quốc gia hiện nay đầu tư chưa đáp ứng đủ với tiêu chuẩn đề ra.

3. Cử tri Ngô Văn Túc, Khu II, xã Vân Tùng (huyện Ngân Sơn) đề nghị quan tâm, có chính sách đối với các giáo viên người của địa phương đang giảng dạy ở những tỉnh bạn xa xôi mong muốn được trở về địa phương công tác.

4. Cử tri Hà Thị Quy, Phó Hiệu trưởng trường Mầm Non Yên Hân (huyện Chợ Mới) đề nghị:

4.1. Quan tâm có chế độ, chính sách đối với các cô nuôi (nấu ăn) tại các trường mầm non. Hiện nay các cô nuôi nhận lương từ các phụ huynh đóng góp (do nhà trường thoả thuận với phụ huynh để thu tiền, trả lương), điều kiện sống của các cô nuôi rất khó khăn.

4.2. Có chính sách miễn toàn bộ học phí đối với trẻ mầm non.

5. Cử tri Trần Thanh Kim, Tổ 1, phường Phùng Chí Kiên (thành phố Bắc Kạn) kiến nghị: Hiện nay trên địa bàn phường Phùng Chí Kiên không có trường Trung học cơ sở. Cử tri mong muốn được quan tâm xem xét xây dựng cho phường một trường Trung học cơ sở để học sinh trên địa bàn phường không phải đi học quá xa như hiện nay.

6. Cử tri Nguyễn Thị Hằng, Trường PTDT Bán trú - THCS Xuân Lạc (huyện Chợ Đồn) phản ánh: Tại điểm a, khoản 1, Điều 5, Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ (quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn) quy định cụ thể:

a) Hỗ trợ tiền ăn: Mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng bằng 40% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh;

Theo cử tri, chế độ hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú bằng **40%** mức lương cơ sở là quá thấp, do đó chưa đảm bảo bữa ăn hàng ngày cho các em học sinh. Cử tri đề nghị HĐND tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét tăng mức hỗ trợ để đảm bảo chế độ ăn uống cho học sinh bán trú.

VI. VỀ GIAO THÔNG, XÂY DỰNG

1. *Cử tri Lý Văn Tân, thôn Bản Lanh, xã Yên Phong (huyện Chợ Đồn)* phản ánh: Tuyến đường Yên Phong - Đại Sảo có đoạn dốc cao từ ngã ba đến chợ xã Yên Phong gây nhiều nguy hiểm khi tham gia giao thông. Cử tri đề nghị chủ đầu tư tuyến đường sớm hạ độ cao của đoạn dốc và mở rộng ngã ba cho rộng hơn để đảm bảo an toàn cho người dân (*cử tri phản ánh người dân tại khu vực ngã ba này sẵn sàng hiến đất để mở rộng đoạn đường ngã ba này*).

2. *Cử tri Lý Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND xã Vân Tùng (huyện Ngân Sơn)* cho biết: Tuyến đường từ Đèo Gió đến xã Vân Tùng có nhiều khúc cua, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu xem xét mở các khúc cua nguy hiểm và mở rộng tuyến đường trên.

3. *Cử tri Ma Xuân Cường, Chủ tịch UBND xã Nhạn Môn (huyện Pác Nặm)* phản ánh: Tuyến đường 258B từ huyện Ba Bể đến trung tâm huyện Pác Nặm còn một số đoạn chưa được mở rộng. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm mở rộng để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

4. *Cử tri Nguyễn Văn Huê, Trưởng thôn Bản Rả, xã Mai Lạp (huyện Chợ Mới)*: Đề nghị sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Mai Lạp (huyện Chợ Mới) - Quang Thuận (huyện Bạch Thông) vì tuyến đường này đã xuống cấp nhiều năm gây khó khăn cho việc đi lại, giao thương của người dân.

5. *Cử tri Nguyễn Thành Công, thôn Đèo Vai 1, xã Quảng Chu (huyện Chợ Mới)* đề nghị nâng cấp sửa chữa đoạn đường Quốc lộ 3B (đoạn đi qua xã Quảng Chu) hiện nay đã xuống cấp, mương công rãnh đã bị hỏng, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

6. *Cử tri Ma Hoàng Định, thôn Bản Pén, xã Dương Quang (thành phố Bắc Kạn)* đề nghị:

6.1. Đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai của thủy điện Nặm Cắt.

6.2. Xem xét khu tái định cư hiện nay không có đường thông sang bên Phường Nguyễn Thị Minh Khai, gây nhiều bất lợi cho người dân khi đi lại.

7. *Cử tri Lê Phúc Giang, thôn Thôm Trầu, xã Yên Hân (huyện Chợ Mới)* đề nghị sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ xã Yên Hân đi Chợ Mới hiện nay đã xuống cấp, gây mất an toàn giao thông.

8. *Cử tri Bàn Kim Thanh, thôn Khuổi Đeng 2, xã Tân Sơn (huyện Chợ Mới)* đề nghị quan tâm đầu tư cho thôn Khe Lả hiện nay còn rất khó khăn: thôn chưa có điện lưới quốc gia, chưa có đường ô tô đi vào thôn, học sinh đi học rất khó khăn.

9. *Cử tri Triệu Quốc Hoàn, thôn Chi Quảng A, thị trấn Phủ Thông (huyện Bạch Thông)*; *Cử tri Mạc Quang Học, phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông (huyện Bạch Thông)* phản ánh: Thị trấn Phủ Thông có diện tích nhỏ hẹp, cơ sở hạ tầng còn kém, giao thông đi lại khó khăn nhất là những con đường liên thôn. Cử tri đề nghị

tính sớm nghiên cứu xem xét mở rộng quy hoạch, giao thông được nâng cấp, sửa chữa, bảo dưỡng và sớm triển khai mở đường tránh khu vực thị trấn để thuận lợi cho người dân trong và ngoài địa phương khi tham gia giao thông.

10. Cử tri Triệu Khải Tài, thôn Cốc Thóc, xã Vi Hương (huyện Bạch Thông) phản ánh: Tuyến đường liên xã Vi Hương (huyện Bạch Thông) - Mỹ Phương (huyện Ba Bể) đã có chủ trương đầu tư từ rất lâu nhưng đến nay chưa thấy triển khai. Cử tri đề nghị cho biết còn tiếp tục triển khai nữa không hay dừng lại?

11. Cử tri Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng ủy xã Cao Sơn (huyện Bạch Thông) đề nghị quan tâm:

11.1. Đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện tuyến đường Vũ Muộn - Cao Sơn - Côn Minh để thuận lợi cho người dân giao thương hàng hoá.

11.2. Đầu tư kinh phí xây dựng trường Tiểu học và THCS Cao Sơn hiện nay đã xuống cấp, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn.

12. Cử tri Hoàng Văn Hưng, Tổ 5, phường Xuất Hóa (thành phố Bắc Kạn) phản ánh: Tại các điểm đen về tai nạn giao thông chưa có hệ thống biển báo cảnh báo đầy đủ. Cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sớm đặt biển báo tại các điểm đen để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông nhằm giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

13. Cử tri Hoàng Thị Hy, Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai (thành phố Bắc Kạn) đề nghị:

13.1. Khi xây dựng kế hoạch, quy hoạch các dự án quan tâm đến tất cả các lĩnh vực, tránh tình trạng dự án treo, làm ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

13.2. Quan tâm quy hoạch khu chợ nông thôn cho bà con vùng nông thôn được bán hàng, tránh tình trạng bán hàng tại vỉa hè, vi phạm an toàn giao thông.

14. Cử tri Hoàng Minh Hưng, Tổ 7, phường Phùng Chí Kiên (thành phố Bắc Kạn) cho biết: Hiện nay quy hoạch đô thị thành phố còn thiếu rất nhiều hạng mục, công trình chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Cử tri đề nghị quan tâm có kế hoạch phát triển quy hoạch phù hợp với nhu cầu của người dân.

15. Cử tri Nguyễn Văn Hùng, Tổ 6, phường Nguyễn Thị Minh Khai (thành phố Bắc Kạn) đề nghị khẩn trương xây dựng dự án Chợ Minh Khai, đến nay đã hoàn thành việc giải phóng đền bù từ lâu nhưng chưa thấy đơn vị đầu tư triển khai xây dựng.

16. Cử tri Vi Văn Bách, Bí thư Chi bộ 2, Thị trấn Đông Tâm (huyện Chợ Mới) đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng Thị trấn Đông Tâm xứng tầm, đúng nghĩa là Thị trấn vì sau khi sáp nhập với xã Yên Đĩnh thì sự chênh lệch về thu nhập, phát triển kinh tế thấp hơn rất nhiều so với thị trấn Chợ Mới (cũ).

17. Cử tri Nguyễn Duy Hàn, Tổ 8, phường Nguyễn Thị Minh Khai (thành phố Bắc Kạn) đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm lên kế hoạch rà soát những dự

án treo nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc về đất đai, nhà ở tại các khu vực dự án treo để nhân dân ổn định đời sống, yên tâm lao động, sản xuất.

18. *Cử tri Hoàng Văn Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bằng Phúc (huyện Chợ Đồn)* kiến nghị: Tuyến đường thôn Nà Hồng, xã Bằng Phúc có độ dài khoảng 1,2km đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát thi công từ năm 2019 nhưng đến nay chưa đưa vào thi công. Xã đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được xử lý. Cử tri đề nghị sớm triển khai thi công xây dựng tuyến đường trên để người dân yên tâm sản xuất.

VII. VỀ NÔNG, LÂM NGHIỆP

1. *Cử tri Hoàng Văn Dũng, Công chức Tư pháp - hộ tịch xã Nghĩa Tá (huyện Chợ Đồn)* phản ánh: Cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đàn gia súc, tiêm phòng vắc xin (đặc biệt là bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò) còn chậm. Cử tri đề nghị sớm triển khai việc tiêm phòng vì hiện nay, phát triển đàn gia súc là thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. *Cử tri Lương Đình Chóng, Bí thư Chi bộ thôn Đèo Gió, xã Vân Tùng (huyện Ngân Sơn)* cho biết: Hiện nay, giá bán đầu ra của cây thuốc lá thấp, doanh nghiệp thu mua cây thuốc lá giá thấp hơn so với các thương lái khác. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu chất đốt trong quá trình chế biến cây thuốc lá nên gây nhiều khó khăn, người dân chưa yên tâm với hiệu quả đem lại từ trồng cây thuốc lá. Cử tri đề nghị sớm có phương án giải quyết những vấn đề trên.

3. *Cử tri Ma Thị Hồng Quy, cán bộ Nông lâm nghiệp xã Yên Cư (huyện Chợ Mới) phản ánh:*

3.1. Hiện nay, đầu ra cho các sản phẩm như cây chè còn ít, giá thành sản phẩm thấp; đồng thời cử tri đề xuất phát triển thêm các cây có giá trị kinh tế cao như cây Quế, cây Hồi... để nâng cao kinh tế và đời sống của người dân.

3.2. Dịch vụ tiêm phòng các loại cho gia súc được chính quyền chi trả, tuy nhiên tiêm phòng cho lợn người dân phải tự chi trả, đề nghị có chính sách hỗ trợ cho người dân.

4. *Cử tri Trịnh Thị Kiên và Triệu Thị Kiều, thôn Khuổi Đeng 2, xã Tân Sơn (huyện Chợ Mới)* cho biết: Xã Tân Sơn là xã có diện tích nhỏ nhưng mỗi khu vực lại có thời tiết, khí hậu khác nhau nên rất khó khăn cho việc lựa chọn phát triển các giống cây trồng phù hợp. Đề nghị có phương án nghiên cứu có giống cây trồng chủ lực cho thôn.

5. *Cử tri Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy; Cử tri Hoàng Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Tá (huyện Chợ Đồn)* đề nghị các cấp, ngành chức năng quan tâm hơn nữa các chính sách về công tác phát triển, bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản. Xem xét có cơ chế cho người dân cải tạo rừng sản xuất kém hiệu quả, để trồng các cây gỗ lâm nghiệp có hiệu quả kinh tế cao hơn giúp người dân có thể phát triển kinh tế từ rừng.

6. *Cử tri Hoàng Văn Hùng, thôn Nà Quận, xã Bình Trung (huyện Chợ Đồn)* phản ánh: Kinh tế của người dân miền núi chủ yếu sống dựa vào rừng. Tuy nhiên, chính sách đóng cửa rừng gây ảnh hưởng và khó khăn cho người dân. Cử tri đề nghị nghiên cứu có chính sách mở để người dân có thể sinh sống được từ chính sách bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao đời sống và thu nhập.

7. *Cử tri Trần Văn Đạt, Bí thư Đảng ủy xã Tân Sơn; Cử tri Trần Văn Minh, Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Đeng 2, xã Tân Sơn (huyện Chợ Mới)* phản ánh: Tân Sơn là xã có diện tích rừng lớn, người dân sống chủ yếu dựa vào rừng, vì vậy đề nghị có chính sách quan tâm, hỗ trợ đối với những xã có diện tích rừng lớn như xã Tân Sơn.

8. *Cử tri Đoàn Thị Ngân, thôn Nặm Làng, xã Đức Vân (huyện Ngân Sơn)* đề nghị nghiên cứu xem xét, quy hoạch lại một số diện tích đất rừng không đem lại hiệu quả kinh tế để người dân chuyển đổi sang trồng rừng, trồng cây ăn quả, phát triển kinh tế chăn nuôi.

9. *Cử tri Nguyễn Thị Hằng, Trưởng tiểu học Lượng Thượng (huyện Na Rì)* đề nghị: Nghiên cứu phương án thay đổi cơ cấu chuyển đổi mục tiêu nông, lâm, nghiệp, xây dựng và sớm có biện pháp phòng, chống dịch tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn.

VIII. VỀ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG

1. *Cử tri Phan Thanh Hưng, trưởng thôn Chợ Tinh 2, xã Yên Hân (huyện Chợ Mới)* đề nghị có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép gây ô nhiễm môi trường và làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống và sản xuất của nhân dân.

2. *Cử tri Cống Văn Xuyên, thôn Pác Châm, xã Bành Trạch (huyện Ba Bể)* phản ánh: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hà Giang khai thác cát sỏi gây sạt lở nghiêm trọng, làm mất chân soi bãi, ảnh hưởng đến đất nông nghiệp của các hộ dân canh tác hai bên bờ sông. Cử tri đề nghị có biện pháp xử lý, đồng thời rút giấy phép khai thác khoáng sản của DNTN Hà Giang (số 1916/GP-UBND ngày 23-10-2020 của UBND tỉnh).

8. *Cử tri Bùi Thị Thùy, thôn Nà Pài, thị trấn Bằng Lũng (huyện Chợ Đồn)* phản ánh: Hiện nay Công ty Khoáng sản xây dựng bãi xử lý quặng tại khu vực rừng Lũng Huống, đó là khu vực đầu nguồn cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho toàn bộ nhân dân thôn Nà Pài nên gây ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe của người dân trong thôn. Cử tri đại diện những người dân trong thôn đề nghị các cấp, các ngành sớm xem xét giải quyết.

3. *Cử tri Ma Đình Lạ, thôn Nà Mèo, xã Hà Hiệu (huyện Ba Bể)* đề nghị tỉnh quan tâm sâu sát và tập trung chỉ đạo về vấn đề môi trường và thay đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

4. *Cử tri Đào Việt Hưng, Bí thư đảng ủy xã Thuần Mang (huyện Ngân Sơn)* phản ánh: Công trình Quân sự (từ xã Thượng Quan đến Trung tâm huyện Ngân

Son) đang trong quá trình thi công, lưu lượng xe có trọng tải lớn đi lại nhiều gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Cử tri đề nghị có biện pháp xử lý để giảm ô nhiễm môi trường, bụi bẩn.

5. Cử tri Lưu Xuân Duy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dương Quang (thành phố Bắc Kạn) đề nghị quan tâm bảo vệ môi trường khu vực đầu nguồn khu sinh thái Hồ Nặm Cắt.

9. Cử tri Mông Thị Cúc, thôn Khau Ca, xã Mỹ Thanh (huyện Bạch Thông) phản ánh: Hiện nay, tình trạng xả rác thải bừa bãi quanh khu vực thủy điện Thác Giềng gây mất vệ sinh môi trường và ô nhiễm nguồn nước. Cử tri đề nghị nghiên cứu quy hoạch bãi tập kết rác thải, để người dân khu vực không vứt rác bừa bãi, đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường.

6. Cử tri Đào Thị Hương, Tổ 8A, phường Phùng Chí Kiên (thành phố Bắc Kạn) kiến nghị: Hiện nay, tình trạng các xe tập kết rác thải đặt xung quanh nhà dân gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, bên cạnh đó nước thải của Công ty Bus Hà Lan ùn ứ gây tắc nghẽn, hôi thối, đến mùa mưa nước tràn lên đường và vào nhà dân gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới đời sống nhân dân.

7. Cử tri Lục Văn Tuân, Bí thư Đảng ủy xã Nam Mẫu (huyện Ba Bể) phản ánh: Hiện nay vẫn xảy ra tình trạng đánh bắt cá mang tính hủy diệt cao (như: nổ mìn, xung điện), ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái. Cử tri đề nghị có chính sách và chế tài nghiêm khắc hơn để bảo vệ nguồn tài nguyên vườn quốc gia và sông nước.

8. Cử tri Bàn Kim Viện, thôn Phiêng Kham, xã Mỹ Thanh (huyện Bạch Thông) phản ánh: Trang trại chăn nuôi lợn của Công ty CP Sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Kạn được đặt gần khu vực dân cư, sát dòng sông Cầu (thôn Bản Luông, xã Mỹ Thanh) chất thải không được xử lý, bốc mùi hôi thối gây mất vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nặng cho sông Cầu và nguồn nước sinh hoạt. Cử tri đề nghị các ngành chức năng sớm xử lý nghiêm minh, có biện pháp di dời vị trí xây dựng trại lợn đáp ứng đủ quy định của pháp luật để bảo vệ đầu nguồn dòng sông Cầu và đảm bảo môi trường sống của người dân địa phương.

IX. VỀ ĐẤT ĐAI

1. Cử tri Lê Phúc Giang, thôn Thôm Trầu, xã Yên Hân (huyện Chợ Mới) cho biết: Năm 2007, dự án bố trí sắp xếp dân cư khu Tát Vạ - Đán Đeng được triển khai, khu đất thuộc sở hữu của gia đình ông nằm trong khu vực thu hồi giải phóng mặt bằng và đã được UBND xã thống kê đất đai, tài sản, hoa màu (có biên bản thống kê ngày 13/3/2007). Tuy nhiên, đến nay khu đất vẫn để không, chưa được đưa vào sử dụng. Cử tri đề nghị trả lời rõ khu đất hiện nay đã được thu hồi và thuộc dự án hay như thế nào? Nếu đất chưa được thu hồi gia đình có thể sử dụng để sản xuất không? cử tri đã làm đơn kiến nghị lên cấp tỉnh nhưng chưa có ý kiến trả lời.

2. *Cử tri Hà Thị Hoa, thôn Nà Luống, xã Như Cố (huyện Chợ Mới)* đề nghị giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai danh giới 364 đoạn giáp ranh giữa xã Như Cố và xã Bình Văn.

3. *Cử tri Nông Văn Hoạt, Bí thư Đảng ủy thị trấn Nà Phặc (huyện Ngân Sơn)* đề nghị sớm giải quyết dứt điểm vấn đề tranh chấp đất lâm nghiệp giữa Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn và các hộ dân để người dân yên tâm sản xuất và ổn định đời sống.

4. *Cử tri Hoàng Văn Hanh, thôn Bản Mun 2, xã Dương Phong (huyện Bạch Thông)* đề nghị sớm giải quyết dứt điểm việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị chồng chéo của người dân 02 xã Dương Phong và Quang Thuận để người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.

X. VỀ NÔNG THÔN MỚI

1. *Cử tri Hoàng Sỹ Bảo, Bí thư Đảng ủy xã Tân Tú (huyện Bạch Thông)* cho biết: Xã Tân Tú dự kiến năm 2022 về đích nông thôn mới, nhưng đến nay vẫn còn 3 tiêu chí chưa đạt (môi trường, cơ sở vật chất, thu nhập). Cử tri mong muốn được quan tâm xem xét, giúp đỡ xã hoàn thiện các tiêu chí sớm nhất để về đích kịp tiến độ.

2. *Cử tri Đoàn Thị Ngân, thôn Nặm Làng, xã Đức Vân (huyện Ngân Sơn)* đề nghị có chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa để xây dựng nhà ở theo tiêu chuẩn của Chương trình xây dựng nông thôn mới.

3. *Cử tri Ma Xuân Cường, Chủ tịch UBND xã Nhạn Môn (huyện Pác Nặm)* mong muốn khi áp dụng triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới nên ưu tiên đầu tư các nguồn lực cho những xã làm điểm thực hiện Chương trình để đem lại kết quả nhanh và tốt nhất.

XI. VỀ ĐIỆN LỰC, VIỄN THÔNG

1. *Cử tri Thân Văn Chinh, Trường Tiểu học Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn)* đề nghị rà soát các trạm điện trên địa bàn thành phố để phù hợp với nhu cầu sử dụng điện của nhân dân. Cử tri đề xuất chuyển trạm điện có công suất nhỏ đặt tại khu vực nông thôn, còn ở thành thị đầu tư trạm công suất lớn vì nhu cầu tiêu thụ điện cao.

2. *Cử tri Đinh Quang Trực, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Muộn (huyện Bạch Thông)* cho biết: Hiện nay xã Vũ Muộn còn duy nhất 01 bản (bản Khuổi Đeng thuộc thôn Nà Khoang) chưa có điện lưới. Bản có 12 hộ gia đình, 100% là hộ nghèo nên cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị sớm kéo điện lưới quốc gia để nâng cao đời sống nhân dân trong bản.

3. *Các cử tri Bàn Hồng Sơn, thôn Pác Đa, xã Thuần mang (huyện Ngân Sơn); Đặng Văn Páo, thôn Phja Bay, xã Cổ linh (huyện Pác Nặm); Triệu Thị Dung, thôn Bản Khắt, xã Quảng Bạch (huyện Chợ Đồn); Ngô Văn Túc, Khu II, xã Vân Tùng (huyện Ngân Sơn); Cử tri Đặng Văn Phú, thôn Nà Cà, xã Bằng Thành (huyện Pác Nặm); Cử tri Nông Thị Biển, thôn Phiêng Kham, xã Mỹ Thanh (huyện*

Bạch Thông) phản ánh hiện nay một số thôn vùng cao trên địa bàn xã chưa có điện lưới quốc gia nên rất khó khăn cho việc phát triển kinh tế, đề nghị kéo điện lưới quốc gia đến các thôn chưa có điện trong các xã.

4. *Cử tri Ma Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Sỹ Bình; Cử tri Đinh Như Hiếu, Chủ tịch UBND xã Vũ Muộn (huyện Bạch Thông); Cử tri Thào Văn Trang, thôn Khâu Qua, xã Nam Mẫu (huyện Ba Bể)* cho biết: Xã Sỹ Bình còn 02 thôn (Phiêng Bùng và Nặm Lâu), xã Vũ Muộn còn 03 thôn, bản (thôn Lũng Siên, thôn Đâng Bun và bản Khuổi Đeng); xã Nam Mẫu có thôn Khâu Qua chưa được phủ sóng điện thoại di động. Cử tri đề nghị quan tâm sớm triển khai việc phủ sóng đến các thôn vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh.

XII. CÁC Ý KIẾN KHÁC

1. *Cử tri Triệu Văn Thế, Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Quảng Khê (huyện Ba Bể)* phản ánh: Kinh tế đang trên đà phát triển bên cạnh những mặt tích cực cũng kéo theo các tệ nạn xã hội gia tăng như ma túy, trộm cắp, vay nặng lãi. Cử tri mong muốn các cấp quan tâm có giải pháp để giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ đời sống người dân.

2. *Cử tri Mạc Quang Học, phố Ngã 3, thị trấn Phủ Thông (huyện Bạch Thông)* mong muốn tỉnh quan tâm quy hoạch lại thị trấn Phủ Thông để mở rộng đô thị, dựng 01 tượng đài chiến thắng đặt tại khu vực thị trấn và thiết kế khu sinh thái, đô thị xanh, sạch; Bên cạnh đó, hỗ trợ ngân sách để tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường cùng với nâng cấp các di tích lịch sử trên địa bàn huyện.

3. *Cử tri Lý Trường Giang, thôn Nà Kéo, xã Thượng Quan (huyện Ngân Sơn)* đề nghị cơ quan chức năng sớm có văn bản trả lời nguyên nhân về việc trâu, bò bị chết bất thường khi đang chăn thả từ năm 2019 tại xã Thượng Quan, việc trâu bò chết bất thường có phải do chất độc xianua còn tồn đọng do một công ty sử dụng khi khai thác mỏ trước đây hay không? Và đền bù thiệt hại như thế nào?

4. *Cử tri Ma Xuân Cường, Chủ tịch UBND xã Nhạn Môn (huyện Pác Nặm)* đề nghị quan tâm đầu tư thành lập xã Bộc Bó trở thành thị trấn của huyện Pác Nặm (hiện nay còn duy nhất huyện Pác Nặm chưa có thị trấn).

5. *Cử tri Nguyễn Công Hoạt, Tổ 2, phường Nguyễn Thị Minh Khai (thành phố Bắc Kạn)* đề nghị khi xây dựng vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức cần chặt chẽ và phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ hơn. Thẩm quyền chức trách của từng vị trí việc làm rõ ràng hơn và đảm bảo người cán bộ, công chức, viên chức phải làm hết chức trách, nhiệm vụ của mình.

6. *Cử tri Lê Đức Anh, Phòng Tổ chức Cán bộ, Công an tỉnh* kiến nghị: Hiện nay đã triển khai thành công chủ trương đưa Công an chính quy về cơ sở và đạt được những hiệu quả to lớn như: tình hình an ninh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ; tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế, tệ nạn xã hội có chiều hướng giảm... Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng của các xã còn nhiều khó khăn, đặc

biệt về trụ sở làm việc của Công an xã còn chưa có, đa số đều phải dùng phòng làm việc của UBND xã. Cử tri mong muốn được các cấp có thẩm quyền quan tâm.

7. Cử tri Hứa Văn Hải, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh kiến nghị: Hiện nay các vụ cháy nổ trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp đặc biệt ở vùng sâu vùng xa điều kiện đi lại khó khăn, thiết bị cứu chữa chưa đáp ứng. Đề nghị tham mưu cung cấp trang thiết bị để đảm bảo quá trình làm việc.

Trên đây là báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn./.

Nơi nhận:

Bản điện tử:

- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- BTT Ủy ban MTTQ VN tỉnh;

Gửi bản giấy:

- BTT UBTWMTTQVN (b/c);
- Ban DCPL, UBTWMTTQVN;
- Lưu VT, Ban DCPL-DTTG.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Ma Từ Đông Điền